



Điểm “homestay” này được ông Nguyễn Bé Tư đầu tư hơn 1 tỷ đồng xây dựng “ngôi nhà chung” trên mảnh vườn rộng 3.000m² trong tổng diện tích 4 hecta đất khép kín trồng lúa, sen kết hợp nuôi cá. “Ngôi nhà chung” được thiết kế 9 phòng, đảm bảo đón tiếp 50 người đến tham quan, trải nghiệm... Đồng thời, trên ruộng trồng sen, ông Bé Tư còn cất nhiều nhà sàn trên cọc, với các phòng thoáng rộng, xinh xắn, đầy đủ tiện nghi... để đón du khách.

Khám phá mô hình du lịch “HOME-STAY” tại Tràm Chim

☐ TRẦN TRỌNG TRUNG

Hàng năm, khi những cơn gió heo may bắt đầu thổi, đồng nước cạn dần đây rẫy cá, tép, nông dân bắt tay vào sản xuất vụ lúa Đông Xuân... thì những cánh sếu lại chấp chới bay về Vườn Quốc gia Tràm Chim để kiếm ăn và múa hát. Điều may mắn là hiện nay Tràm Chim không bị phá hủy, con người sống chan hòa với thiên nhiên.

Người dân Đồng Tháp rất tự hào với hình ảnh đàn sếu bay lượn chấp chới, múa hát vang trời trên vùng đất ngập nước Tràm Chim, huyện Tam Nông. Đó là thú vui tao nhã của những du khách mê xứ sở Sen Hồng khi về với Vườn Quốc gia Tràm Chim. Biệt danh “nữ hoàng chân dài” là mỹ từ dùng để chỉ loài sếu đầu đỏ, cò... những loài chim chân dài, yếu điệu, dài các, quý và hiếm.

Đến Tràm Chim, du khách không chỉ có dịp tận mắt chiêm ngưỡng đàn sếu múa hát, chọn bạn tình; xem bãi chim sinh sản, bơi xuống ngắm cảnh quan sinh thái mà còn được trải nghiệm cuộc sống ngư dân, thu hoạch lúa trời, săn chuột đồng, câu cá, cất vỏ, ăn uống, nghỉ ngơi... Thật là một thú vui tao nhã, lý tưởng giữa tiết trời mùa Xuân ấm áp!

Dịp Tết Tân Sửu 2021 vừa qua, du



Du khách dùng nơm bắt cá tại homestay Tư Cá Linh

khách đến tham quan khu Ramsar Tràm Chim đã thật sự mãn nhãn với thảm hoa vàng, tím kỳ thú và thỏa chí quay phim, chụp ảnh lưu niệm trong khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, hòa mình vào bầu không khí trong lành, thường thức hương trầm, hương sen, hương súng nghe tiếng chim hót, ngắm những cánh cò chao liệng, đàn cá quẫy đuôi, đớp mồi... Khoảng 4.000m cây hoa nhĩ cán nở rộ vàng rực và tím

lịm dọc dài trên tuyến kênh sáng ở khu A1 và khu A5 trong Vườn Quốc gia Tràm Chim, có sức hút rất lớn với khách tham quan, ai cũng muốn dùng chân chụp hình lưu niệm.

Trước đây, khi đến tham quan, trải nghiệm Vườn Quốc gia Tràm Chim, du khách phải nghỉ ngơi, ăn uống qua đêm tại các nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn... Dịp Tết Mậu Tuất 2018, những ai đến Vườn Quốc gia Tràm Chim đã

được tiếp cận loại hình du lịch “homestay” độc đáo của ông Nguyễn Bé Tư ở ấp Thống Nhất, xã Phú Thọ. Đây là mô hình đầu tiên được mở tại huyện Tam Nông. Ông Bé Tư cho biết: “Homestay là loại hình du lịch sinh thái lý tưởng đối với du khách thích khám phá văn hóa bản địa. Du lịch homestay là chọn nhà ở của người dân địa phương làm điểm dừng chân để cùng ăn, ở, sinh hoạt ... trong suốt cuộc hành trình. Những ngôi nhà được du khách chọn đều mang tính chất điển hình, đặc trưng cho văn hóa, nếp sống của người bản xứ”.

Nhiều du khách đến đây rất hài lòng từ không gian ăn uống, ngủ nghỉ, biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đến cung cách tiếp đón, phục vụ của chủ nhà và giá cả cũng phù hợp. Khách đến “Ngôi nhà chung” của ông Bé Tư có nhu cầu ngủ qua đêm thì điện thoại đặt trước, với giá thuê phòng từ 150.000 - 250.000 đồng/người/ngày. Phòng ngủ của khách được che rèm, có mùng màn, mền, gối đầy đủ, có ổ cắm điện, bàn ghế tiếp khách và khu vệ sinh riêng biệt, sẵn khăn trang, nước rửa tay diệt khuẩn... tạo cho du khách cảm thấy

sáng khoái, tận hưởng vẻ đẹp đồng quê yên bình, không khí trong lành... Du khách nghỉ ở đây được khuyến mãi điểm tâm sáng (hủ tiếu, mì, bún, cơm tấm... trị giá 30.000 đồng). Nếu khách có nhu cầu ăn trưa và chiều, sẽ được chủ homestay phục vụ chu đáo, với các món đặc trưng của vùng quê này như: canh chua cá lóc, cá linh... bông súng, bông điên điển, cá rô đồng kho tộ, cá lóc nướng trui gói lá sen non, lẩu lươn, lẩu cá đồng... Du khách còn được khám phá nếp sống văn hóa đặc trưng của người dân địa phương và vẻ đẹp của Vườn Quốc gia Tràm Chim.

Từ đầu năm 2019 đến nay, loại hình du lịch “homestay” mang tên “Ngôi nhà chung” của ông Bé Tư đã đón nhiều đoàn khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm. Chị Vũ Như Ngọc từ thành phố Vũng Tàu lần đầu đến điểm homestay Tư Cá Linh rất thích thú trước cảnh đẹp rất thơ mộng của miền Tây sông nước hữu tình. Giữa cánh đồng, trên trời chim cò bay lượn chập chờn; mặt nước thì lúa, sen, súng... trở bông thơm ngát; dưới nước cá quẫy đuôi bơi lội tung tăng... Tất cả đã hút hồn cô gái trẻ miệt biển. Chị Ngọc cho biết: “Khung cảnh rất an lành, thơ mộng... Đặc biệt, những bạn đi cùng gia đình hay nhóm bạn bè với nhau, đến đây, nghỉ ngơi rất là tuyệt, an toàn.

Tôi cảm thấy không hối hận khi chọn Tư Cá Linh để làm điểm du lịch trong lần này. Chắc chắn tôi sẽ quay trở lại đây cùng với bạn của mình. Tôi cũng sẽ giới thiệu tiếp cho tất cả những người bạn của tôi tới đây để cùng tham quan, một điểm du lịch rất lý tưởng!”. Anh Cù Quang Minh, cũng đến từ thành phố biển Vũng Tàu bày tỏ: “Tôi thấy ông chủ rất vui vẻ, nhiệt tình, đón tiếp rất cởi mở, dễ thương, thật là tuyệt vời. Ông chủ cho chúng tôi ăn rất nhiều đặc sản trong homestay như: sen, cá... Đến homestay này rất thoải mái, không khí rất dễ chịu. Đây là một nơi thư giãn rất tốt và an toàn trong mùa dịch. “Chị Nguyễn Thị Thơ ở Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ: “Về Tràm Chim tôi cảm thấy thoải mái như trở về với thiên nhiên hoang dã kỳ thú. Sống ở thành thị quen với cảnh nhộn nhịp, ồn ào của những động cơ xe máy, khói bụi của nhà máy... Đến du lịch homestay “Ngôi nhà chung” để tham quan Vườn Quốc gia Tràm Chim, tôi được hít thở không khí trong lành, chiêm ngưỡng từng cảnh cây, ngọn cỏ, hoa sen, hoa súng; ngắm cảnh chim chóc bay lượn, nháy hót liú lo; đàn cá bơi lội tung tăng... Khi về, tôi còn mua các loại sản vật như: khô cá lóc, khô cá sặc rằn, các sản phẩm từ sen, dưa kiệu, mật ong, gạo tím than Tân Cường... làm quà, rất tiện lợi!” ■

